



DIOCESE OF FORT WORTH
THE BISHOP'S OFFICE



**Tuyên bố của Đức Giám mục Michael F. Olson tới Tín hữu của
Giáo phận Fort Worth về Tu viện Carmelite Arlington**

Ngày 18 Tháng 7, 2024

Mẹ Marie của dòng Nhập Thể, OCD, Chủ tịch Hiệp hội Chúa Kitô Vua và bề trên của dòng Carmel Arlington, đã thông báo với tôi rằng Cha Christopher Clay, một linh mục của Giáo phận Scranton, người đã bị cấm thi hành thừa tác vụ linh mục kể từ tháng 6 năm 2004, và là người trước đây đã bị từ chối cho phép thi hành thừa tác vụ linh mục trong Giáo phận Fort Worth, đã cử hành Thánh lễ tại Carmel Arlington theo lời mời của cựu bề trên. Ngài đã làm chuyện này khi tôi không hề biết gì và không hề yêu cầu xin phép thi hành hoặc xin quyền tác vụ từ tôi hoặc bất kỳ người có trách nhiệm làm việc tại Giáo phận Fort Worth hoặc Giáo phận Scranton. Giáo phận Fort Worth đã liên lạc với quý vị có trách nhiệm tại Giáo phận Scranton, và được biết Cha Clay được đưa vào danh sách “Những cá nhân tội phạm hợp lý” và xác nhận rằng ngài vẫn bị cấm không được tự xưng mình là một linh mục, mặc trang phục giáo sĩ, cử hành Thánh lễ công khai và cử hành bất kỳ bí tích nào khác.

Tôi cũng được thông báo rằng Cha Marshall Roberts, một linh mục của Giáo phận Scranton không có năng quyền mục vụ, đã cử hành Thánh lễ tại Carmel Arlington theo lời mời của cựu bề trên. Ngài đã làm như vậy khi tôi không hề biết gì và không hề yêu cầu xin phép thi hành hoặc xin quyền tác vụ từ tôi hoặc bất kỳ người có trách nhiệm làm việc tại Giáo phận Fort Worth hoặc Giáo phận Scranton.

Tôi tiếp tục làm việc với Mẹ Marie dòng Nhập Thể để khôi phục đời sống bí tích của dòng Carmel Arlington. Tuy nhiên, cho đến khi quý Sơ chấp nhận việc bổ nhiệm việc mẹ làm Bề trên hợp pháp đối với họ, tôi không thể cấp phép hoặc ban quyền cử hành các bí tích cho bất kỳ linh mục nào của Giáo phận Fort Worth hoặc bất cứ ai từ một Giáo phận hoặc Tu viện khác.

Tôi kêu mời các tín hữu của Giáo phận Fort Worth và tất cả những người có thiện chí tiếp tục cầu nguyện với tôi cho Giáo hội Công giáo miền Bắc Texas, đặc biệt là các tu sĩ Carmelites Arlington.

THE CATHOLIC CENTER

800 West Loop 820 South • Fort Worth, TX 76108 • (817) 560-3300 • Fax (817) 244-8839 • fwdioc.org
officeofthebishop@fwdioc.org